

Số: 5318/ĐHĐN-PCTĐ
V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan
đến thi đua khen thưởng

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ Thi đua Khen thưởng.

Luật Thi đua khen thưởng năm 2013, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ra đời, có sự điều chỉnh, thay đổi ở nhiều nội dung liên quan đến đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng, nhất là các tiêu chuẩn liên quan đến khen thưởng cấp Nhà nước và cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương (sau đây viết tắt là cấp Bộ). Trong quá trình thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng, Đại học Đà Nẵng gặp một số vướng mắc, cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền và tiêu chuẩn xét công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân

Quy định về thi đua khen thưởng hiện hành không lấy danh hiệu thi đua làm cơ sở xét các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ cho cá nhân và tập thể; việc xét khen thưởng chủ yếu căn cứ vào thành tích “*hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*”. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có văn bản nào quy định **thẩm quyền và tiêu chuẩn** xét công nhận thành tích “*hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*” đối với tập thể và cá nhân trong các trường hợp này.

Ví dụ: Đối với cấp Bộ, nếu như Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP lấy tiêu chuẩn danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Chiến sĩ thi đua cơ sở làm căn cứ để xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng, thì Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP lấy tiêu chuẩn “*liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*” và “*có sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở*” làm căn cứ xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng, nhưng chưa quy định thế nào là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cấp nào có thẩm quyền công nhận việc hoàn thành nhiệm vụ.

2. Hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả ở các cấp làm tiêu chuẩn để xét khen thưởng cho cá nhân

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định một trong các tiêu chuẩn để cá nhân được đề nghị khen thưởng ở cấp nhà nước, cấp Bộ (Huân chương lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Bộ trưởng...) là phải có sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả ở các cấp, nhưng hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn các sáng kiến được công nhận làm điều kiện để xét khen thưởng là gì? Do đó, Đại học Đà Nẵng dự kiến cụ thể hóa tiêu chuẩn “*sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn*” như sau:

Cá nhân có thành tích thuộc các loại kết quả công tác dưới đây thì được công nhận là sáng kiến dùng làm cơ sở để xét thành tích, đề nghị khen thưởng cấp Bộ và cấp nhà nước:

* *Sáng kiến là giải pháp cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới*: được triển khai trong quá trình đào tạo, sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực và được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp Đại học Đà Nẵng công nhận.

* *Sáng kiến là giải pháp công tác đem lại hiệu quả thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản lý, tác nghiệp hoặc tăng năng suất lao động của cá nhân, đơn vị*, có ảnh hưởng tích cực trong đơn vị, nhà trường và được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp Đại học Đà Nẵng công nhận.

* *Sáng kiến là công trình khoa học gồm*:

- Giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, sách hướng dẫn do cá nhân được đề nghị khen thưởng làm chủ biên.

- Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (NCKHCN) được nghiệm thu, đánh giá đạt loại “khá” trở lên do cá nhân được đề nghị khen thưởng làm Chủ nhiệm đề tài (Đề tài cấp trường trở lên đối với Bằng khen của Bộ trưởng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cấp Đại học Đà Nẵng trở lên đối với Huân chương Lao động các hạng).

- Bài báo khoa học của cá nhân được đề nghị khen thưởng công bố trên các tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học nằm trong danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (CDGS NN). Tổng số điểm bài báo khoa học tích lũy theo kỳ xét khen thưởng như sau: Bằng khen của Bộ trưởng ≥ 2 điểm; Bằng khen của Thủ tướng CP ≥ 5 điểm; Huân chương Lao động hạng ba ≥ 6 điểm; Huân chương Lao động hạng nhì ≥ 9 điểm; Huân chương Lao động hạng nhất ≥ 12 điểm (cách tính điểm bài báo dựa trên quy định của Hội đồng CDGS NN).

- Báo cáo khoa học của cá nhân đề nghị khen thưởng được chọn đăng toàn văn trong tuyển tập công trình khoa học (kỷ yếu) của hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế, có phân biện khoa học.

- Kết quả ứng dụng khoa học được cấp Bằng phát minh, sáng chế.

Để có căn cứ triển khai và áp dụng trong việc xét thi đua trong năm học 2015-2016, kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn về việc công nhận sáng kiến như đã nêu trên.

Trên đây là một số vướng mắc trong công tác thi đua của Đại học Đà Nẵng, kính đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo quan tâm, hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, để ĐHQĐN có cơ sở pháp lý triển khai thống nhất trong toàn khối thi đua và hướng dẫn cho các đơn vị thành viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC&TD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐẠI HỌC
ĐÀ NẴNG
PGS.TS. Ngô Văn Dương